

## การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์ ( Finland) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐฟินแลนด์ มีประชากรเพียง 5 ล้านคน นับว่ามีประชากรที่เบาบาง ภาษาฟินแลนด์เป็นหนึ่งในภาษาราชการ เนื้อที่ราวหนึ่งในสี่ตั้งอยู่เหนืออาร์กติกเซอร์เคิล ทำให้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ ในจุดที่เหนือที่สุดของฟินแลนด์ พระอาทิตย์ไม่ตกดินเป็นเวลา 73 วันในช่วงฤดูร้อน และไม่ขึ้นเลยเป็นเวลา 51 วันในช่วงฤดูหนาว มีทะเลสาบมากถึง 187,888 แห่ง และมีเกาะมากถึง 179,584 เกาะ



**Finland Harbor**

ระบบการศึกษาของฟินแลนด์ มีความสำคัญ และความเสมอภาค โดยไม่มีการเก็บ ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนเต็มเวลา ฟินแลนด์มี การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี การเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไม่บังคับ โดยมีทั้งการเรียน เตรียมอุดมศึกษา สายสามัญ และในระดับ อุดมศึกษามีทั้งมหาวิทยาลัย และสถาบันการอาชีวศึกษาชั้นสูง ทุกระดับเรียนฟรี ไม่มีเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา

ชาวฟินแลนด์ นับถือศาสนา คริสต์นิกายลูเธอรัน และมีส่วนหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ สองนิกายนี้เป็นศาสนาประจำชาติของฟินแลนด์



**Uspenski built on the rock**



**Uspenski Cathedral**

อาหารฟินแลนด์มักมีลักษณะเรียบง่าย ส่วนประกอบที่สำคัญคือปลา เนื้อสัตว์ เบอร์รี่ และ ผักต่างๆ ในขณะที่การใช้เครื่องเทศต่างๆมีไม่มากนัก คำว่า “เบอร์รี่(Berry)” เป็นผลไม้ขนาดเล็ก ที่ลงท้ายด้วยเบอร์รี่ มีมากในเขตหนาว คนไทยมักจะรู้จัก Strawberry แต่ไม่รู้จักเบอร์รี่อื่น ๆ ผลไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่มีรสเปรี้ยว บางประเทศในยุโรปเบอร์รี่มีลูกสวยงามปลูกบนเกาะกลางถนน ไม่มีใครเขาไปเก็บ เพราะคนแถบยุโรปเขาเคารพศกิตา ไม่ละเมิดของคนอื่นหรือของส่วนรวม บางแห่งมีแอปเปิ้ลมากมายหล่นจากบริเวณบ้าน กลิ้งมาข้างถนนไม่มีคนเก็บ เขาถือว่ามิใช่ของเขา

ความมากของดินแอปเปิ้ลเทียบได้กับดินมะม่วงในบ้านเรา คนที่อยู่นอกเมืองส่วนใหญ่มีดินมะม่วงไปตามหมู่บ้านจะเห็นดินมะม่วงมากมาย ในเขตหนาวจะเห็นดินแอปเปิ้ลมากมายเช่นเดียวกัน

วิหารอูสเพนสกี ที่ได้รับอิทธิพลมาจากนิกายรัสเซีย น ออร์ธอดอกซ์ มีภาพสวยสดงดงาม เช่นเดียวกับวิหารของออร์ธอดอกซ์โดยทั่วไป กล่าวคือหากเป็นวิหารของคาทอลิก จะมีรูปปั้นหรือรูปหล่อของพระเยซู พระแม่มาเรีย และนักบุญต่าง ๆ ความแตกต่างอีกประการหนึ่งในอดีตคือนิกายโรมันคาทอลิก ผู้นำสูงสุดทางศาสนาหรือ Pope มีอำนาจเหนือ King และ Queen แต่นิกายออร์ธอดอกซ์ King และ Queen มีอำนาจเหนือ Pope วิหารอูสเพนสกีตั้งอยู่บนเนินเป็นทำเลที่ดีมากสามารถมองเห็นความสวยงามของเมืองเฮลซิงกิ



### Market Square

Market Square เป็นตลาดริมน้ำขนาดเล็ก จำหน่ายของกิน ของใช้และของที่ระลึก ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องกันหนาว นอกจากนั้นยังมีเครื่องหนังมากมายที่ทำจากหนังกวาง Reindeer ชื่อข้าวของกันเสร็จ ไปชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ลานจัตุรัสตรงกลางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย ชาวฟินแลนด์ไม่รังเกียจท่านและให้มืออนุสาวรีย์ได้ เพราะท่านมีคุณต่อแผ่นดิน ให้สิทธิ เสรีภาพหลาย ๆ ด้าน หากหันหน้าเข้าหาอนุสาวรีย์ด้านซ้ายมือจะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ หลังจากนั้นไปชมสวนสาธารณะเวสต์ สร้างเป็นรูปออร์แกน มืออนุสาวรีย์ซีเบลอุส คีตกวีเอกชาวฟินแลนด์



**Lutheran Cathedral at Senate Square in Helsinki, Finland**



**Sibelius monument**



### Rock Church in Helsinki

จากบริเวณอนุสาวรีย์ซีเบลอุส ไป ชม Rock Church ผู้สร้างหวังจะสร้างโบสถ์ใช้หินทั้งหมดมาเรียงกัน ต่อมาเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงใช้วัสดุอื่น ๆ ด้วย เป็นโบสถ์ที่ดูสวยงามอีก รูปแบบหนึ่ง บริเวณหน้าโบสถ์มีร้านขายของที่ระลึก ร้านแถบนี้มีของที่ระลึกราคาไม่แพงและมีหลากหลายมากกว่า Market Square บ่ายไปโบสถ์ยูดาหรือโบสถ์ เผอิญตรงกับวันพระหรือวันหยุดของชาวยิว ที่นี้วันหยุดเขาหยุดกันจริงๆ ชาวยิวเคร่งครัดศาสนามาก ไม่ว่าจะป็นด้านอาหารการกิน เขาไม่กินอาหารหลายอย่าง แม้แต่ปลาที่ไม่มีเกล็ดเขาก็ไม่กิน กิจกรรมต่างๆ เขาดำรงชีวิตตามศาสนาบัญญัติ จึงไม่ได้เข้าไปในโบสถ์ แต่โชคดีที่ชาวยิวหลายคนออกมาร่วมถ้ำรูปด้วย หลังจากนั้นไปเที่ยวศูนย์การค้า ที่นี้เขามี Cultural Museum ซึ่งเป็น Museum ของรัฐบาล ตั้งบริการให้ผู้สนใจเข้าชม ที่นี้เขานำเอาศิลปวัฒนธรรมต่างๆ จากหลายเป็นเทศมานำเสนอ ของเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นของเซปักกับของจีนมาก นอกจากนั้นแล้วยังแสดงเรื่องลัทธิวิญญาณนิยม นำเอาเครื่องมือเครื่องใช้ของหมอพั้นบ้านในทวีปอัฟริกามาตั้งแสดง สำหรับของพื้นบ้านแถบสแกนดิเนเวีย เขานำเสนอด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นสมัยหลายร้อยปีก่อน ตั้งแต่เครื่องนุ่งห่ม จนถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว์ ของที่นำมาแสดงมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงของจริง การนำเสนอใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฟินแลนด์ บางส่วนแสดงเฉพาะภาษาฟินแลนด์ แต่มีกล่องใส่เอกสารภาษาอังกฤษซึ่งมีรายละเอียดให้ผู้สนใจหยิบอ่าน นี้ บว่าจัดได้ดีทีเดียว ชาวฟินแลนด์ต่างจากคนไทย เขาไม่ยิ้มง่าย เขาถือว่ายิ้มมาก คนไม่เชื่อถือ นับเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนไทยที่เห็นได้ชัดเจน

สมศักดิ์ ตันติวิวัฒน์